

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Triệu Sơn, ngày tháng 3 năm 2021

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 773/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 11/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, UBND huyện Triệu Sơn đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; đưa các hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường. Chủ động cập nhật và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, áp dụng các biện pháp phù hợp, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch khi triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

2. Không hạn chế các hoạt động tập trung đông người. Tuy nhiên, yêu cầu tất cả mọi người khi tham gia các hoạt động nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông người như: hội nghị, hội thảo; lễ hội, hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao; đám cưới, đám hỏi, đám tang..., thực hiện tốt khuyến nghị 5K của Bộ Y tế (trước hết là đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải).

Đối với các địa phương có các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động lễ hội thu hút đông người, đề nghị tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y tế, của UBND huyện.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn quản lý theo diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung nêu trên và thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả về huyện Phòng Văn hóa, Thông tin những vấn đề phát sinh để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung